

Số: /GD&ĐT

Khánh Sơn, ngày tháng 6 năm 2019

V/v thực hiện đồng phục
học sinh và các khoản thu
năm học 2019-2020

Kính gửi: Các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện công văn số 1042/SGDĐT-VP ngày 24/5/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc đồng phục học sinh và các khoản thu năm học 2019-2020, nay Phòng Giáo dục và Đào tạo Khánh Sơn yêu cầu Hiệu trưởng các trường trực thuộc triển khai và thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Các trường thực hiện đồng phục học sinh theo kiểu truyền thống (quần hoặc váy màu xanh mực, áo màu trắng); không triển khai đồng phục riêng cho từng trường, không có các phụ kiện như cà vạt, viền tay áo, cổ áo, cầu vai... khác màu. Đối với trang phục thể dục thể thao, nếu các trường có quy định theo mẫu thống nhất thì cũng phải ổn định kiểu dáng lâu dài trong nhiều năm. Học sinh có thể đi giày hoặc dép có quai sau, không bắt buộc phải thực hiện đồng loạt.

Các trường không tổ chức các dịch vụ may, bán quần áo học sinh dưới bất cứ hình thức nào. Nếu trường nào có quy định thêm về bảng tên, phù hiệu (logo) thì có thể đặt hàng giúp cho học sinh theo đúng giá thị trường.

2. Các trường không tổ chức bán sách giáo khoa, vở học sinh, dụng cụ học tập của học sinh trong nhà trường. Nhà trường chỉ thông báo và hướng dẫn cho cha mẹ học sinh tự mua sắm, trong đó lưu ý việc sử dụng sách giáo khoa cũ để tiết kiệm.

3. Cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, không được thu các khoản: bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Tất cả các khoản thu, chi, các hoạt động có liên quan đến tài chính ở trong các cơ sở giáo dục, dù dưới bất cứ hình thức và danh nghĩa nào đều thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

4. Các trường thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.

5. Các trường tăng cường công tác tuyên truyền cho cha mẹ học sinh và giáo dục học sinh những kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, không ăn quà vặt để có ý thức tự bảo vệ sức khỏe; phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm tình trạng bán hàng rong không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trước cổng trường; đảm bảo việc cung cấp nước uống hợp vệ sinh hàng ngày cho giáo viên và học sinh.

6. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Trường Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện những nội dung trên. Nếu phát hiện trường nào có sai phạm các vấn đề nêu trên thì tùy theo mức độ các trường sẽ bị hạ mức thi đua hoặc không công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong năm học và xử lý kỷ luật theo quy định.

Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng các trường trực thuộc phổ biến rộng rãi trong toàn đơn vị, niêm yết công khai công văn này, đồng thời thông báo đến cha mẹ học sinh để thực hiện đúng chỉ đạo của Sở GD&ĐT và của Phòng Giáo dục và Đào tạo./.

Nơi nhận:

- Như trên (VBĐT);
- Lưu: VT, Bền.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Tấn Lâm